

สิทธิพร เชนโนเมือง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

**JTS - จะเอา(...?) จริงหรือเปล่า**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในวลีจั่วหัว...**

เป็นหุ้น ที่เคยเอามาเข้า บาดตาเซี่ยนไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งตอนนั้น น่าจะว่ากันในโครงสร้างใหญ่ ๆ นะ และได้กล่าวไว้ว่า ไม่ต้องหวังว่าจะกลับไปแถว จุดสูงสุดที่เคยทำอะไรนะ เอาแค่ครึ่งทางของขาลงใหญ่ ๆ ก็คุ้มแล้ว... แต่ก่อนจะไปได้ครึ่งทางหรือไปได้แคไหนนั้น ก่อนหน้านั้นกล่าวไว้ จะขอดูที่ระดับ 60.0 ก่อน ถ้าขึ้นได้ ค่อยมาว่ากัน ตอนนี่ เห็นอะไรบางอย่างแล้ว เลยกลับมาว่ากัน เอาจริง หรือ แค่หลอกให้หลงอะไรก็หรือไม่ ดูด้วยเทคนิค ก็คงวางแผนการเล่นไม่ยากกระมัง... ส่วนในเรื่อง ตลาด หรือ SET Index นั้น จะถามคำถามเดียวกันก็ได้นะ "จะเอา(ขึ้น) จริงหรือเปล่า" หลากๆ ท่านก็อยากรู้และ แถมวันวาน อาจจะมีการตกใจเสียอย่างบอกไม่ถูกเลยก็ว่าได้เนะ แบบว่า วันก่อนจะโดนหลอกหรือเปล่านั้น เพราะเล่นหลุดระดับ 1370 ลงไปจะเรียกว่า อย่างแรงๆ ก็ว่าได้ แต่พอวันวาน เอากลับขึ้นมาได้แบบแรงๆ เช่นกัน หรือแรงกว่าที่ลงไปในวันก่อนเสียด้วยซ้ำ... เอากลับขึ้นมาขึ้นเหนือ 1370 ได้อย่างให้ตกใจ ซ็อกกลับ หรือซ็อกคืนกันเป็นแถวๆ ก็ว่าได้ และอาจจะถึงขั้นทำให้หลายๆ คน ยังเข้าข้างแนวโน้มเชิงบวก อย่างที่เคย เป็นมาก่อนหน้านี้... ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการแกว่งตัวก่อนนะครับ การลงต่ำกว่า ระดับ 1366 ในวันก่อน คือการลงทำ New Low นะครับ นั่นแปลว่า ถูกยืนยันไปแล้วว่า โครงสร้างเป็นขาลง และเพิ่งจะลงหลังจากพักตัวไปก่อนหน้านี้ ก็จะไม่แปลได้ว่า ที่พักตัวมานั้น ก็พักเพื่อลง... อย่างที่สอง เรื่องของ เครื่องมืออ่านแนวโน้ม ที่ยังเป็นเชิงลบ ก็ยังคงจะแข็งแกร่งอยู่นะ แปลว่า การ Rebound มีได้ แต่เชื่อว่า จะดูดี

**ดูตามเกม...**

ก็อย่างที่เคยกล่าว แม้ว่าเกมใหญ่ๆ หรือ ๕๕สร้างใหญ่ๆ ถ้าดูแล้ว จะให้ คาดหวังการเป็นตัว U ใหญ่ๆ ได้ แต่ก็นะ ยังไม่ต้องเอาขนาดนั้นก็ได้อะแค่ครึ่งทาง หรือ แค่ Pattern ก็พอได้

**แนวรับ** : ...64.0-62.0 หรือ ต้องไม่ต่ำกว่า 60.0 ไว้

**เป้าหมาย** : ...95.0-100 คือเอาตาม Price Pattern ก่อน

Price Chart...(JTS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น JTS...** ภาพใหญ่ๆ เคยว่ากันไปแล้วนะ ลงไปย่อนๆ อ่านดู... แต่ก็นะ แค่มองๆ ไว้เผื่อปีหน้า แต่สำหรับตอนนี้ อย่างที่เคยกล่าวไว้ว่า จะดูว่าขึ้น 60.0 ได้หรือไม่ เราก็จะเห็นว่า มีการแกว่งขึ้นแกว่งลง แถวๆ 60.0 จนการขึ้นมาแรงๆ ในวันวาน ทำให้เราได้เห็น รูปแบบราคา หรือ Price Pattern เชิงบวก หรือเรียกว่า เป็น Pattern ต่อเนื่องก็ว่าได้... นั่นแปลว่า รอบล่าสุด ที่ขึ้นมาอย่างไร หลังจากการฟอร์มตัว จนได้ Pattern ไปแล้ว การขึ้นระลอกใหม่ ก็อาจจะมึระยะทางที่พอกัน หรือ เท่ากันก็ได้... แต่อย่าลืมนะว่า การขึ้นระดับ 60.0 ได้นั้น เป็นการขึ้นระดับ 1 ใน 3 ของขาลง ดังนั้น ถ้าจะไปทดสอบ 2 ใน 3 ของขาลง ก็อาจไปสูงกว่า 100 ได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเห็นที่นำเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน